



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๖๖๑

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/
รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ/
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
<p>๑. การขอต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน <u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>เมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นแบบถาวร โดยอาจจะขอเข้าพบเพื่อหารือกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และอธิบดีกรมป่าไม้ก่อนเบื้องต้น และนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>๑. เห็นชอบการขอต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนเนื้อที่ ๙๐๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๗๕ รวมระยะเวลา ๓๐ ปี โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิมที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม คือ “เพื่อขยายงานการเรียน การสอนงานวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สังคม โดยผ่านระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง”</p> <p>๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ</p>	<p>๑. อธิการบดี</p> <p>๒. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์</p>

<p>๒. พิจารณาการเสนอโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง คณะและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p><u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</u></p> <p>๑. เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะต้องดูแลสังคมชนบท หากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสนใจที่จะเปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์มีความพร้อมอีกทั้งมีโรงพยาบาล อยู่ใกล้เคียง สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ควรดำเนินการในส่วนของผู้ช่วยพยาบาลควบคู่ไปด้วย</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบของสภาพพยาบาล รวมไปถึงสถานที่ที่สามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานได้ มาช่วยดำเนินงานโครงการ</p> <p>๓. ปัจจุบันวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (optometry) มีหลายมหาวิทยาลัย เปิดสอนและประสบความสำเร็จ เพราะเป็นวิชาที่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมาก เมื่อเรียนจบไปแล้วมีงานทำ เพราะมีร้านแว่นตาตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ในประเทศ</p> <p>๔. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง คณะและเปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p>๒. แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการโครงการ</p>	<p>อธิการบดี</p>
<p>๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <p>ควรมีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูลการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละด้าน โดยจัดอันดับหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบทิศทางและมองเห็นภาพที่ชัดเจน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน</p>

<p>๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <ol style="list-style-type: none">๑. ควรเพิ่มเติมแผนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยี ๕G๒. Application ทุกอย่างมุ่งเน้นเป็น Web และ Mobile ควรมีการบูรณาการข้อมูล ๓ ส่วน โดยใช้ Platform กลางในการเชื่อมต่อกัน๓. การเป็น Smart University หรือ Smart Classroom จะต้องมีการสำรวจความพร้อมของแต่ละคณะด้วย ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบที่ใช้ในการเรียนการสอนดี แต่ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยควรจะต้องพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์หรือมีแนวทางช่วยเหลือให้กับนักศึกษา๔. ควรมีการประมวลผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์	<ol style="list-style-type: none">๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม)๒. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
<p>๕. รับทราบข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง การสรรหาหัวหน้าส่วนงานจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร และข้อมูลจากการวิเคราะห์การสรรหาอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย</p> <p><u>ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม</u></p> <ol style="list-style-type: none">๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ใช้ในการสรรหาคณบดีมากระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครบวาระของคณบดีที่ได้รับการสรรหาตามข้อบังคับนี้ และคณบดีที่ได้รับการสรรหาตามข้อบังคับนี้ยังไม่ได้มีการประเมินว่าสรรหาวิธีการนี้เป็นอย่างไร จึงอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบวิธีการสรรหาระหว่างข้อบังคับเดิมและข้อบังคับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงข้อบังคับ๒. ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน ควรจะพิจารณารูปแบบการสรรหาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละคณะ <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหาข้อมูลวิธีการสรรหาคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ มาเปรียบเทียบแล้วรายงานให้สภาฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none">๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)๒. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

<p>๖. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <p>๑. มหาวิทยาลัยจะปรับทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเป็นการผลิตหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ดังนั้น แผนหลักสูตรการเรียนการสอนควรจะต้องพิจารณาบทบาทให้มีความชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรู้</p> <p>๒. เมื่อได้ดำเนินการทำหลักสูตร ปวช. ปวส. แล้ว ควรพิจารณาเรื่อง Open University มหาวิทยาลัยเปิดแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่ใช้เกรด A B C D เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง</p>	<p>๑. อธิการบดี ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๓. คณบดีทุกคณะ ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาริชาการ</p>
--	---

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบ และมีมติเห็นชอบมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



งานประชุม กองกลาง
รับที่ 503
วันที่ 31 ส.ค. 2563
เวลา 14:00น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล โทร ๓๐๔๔
ที่ อว ๖๙.๑.๑.๓/๑๑๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอบรรจวาราชการประชุม

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอบรรจุระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาววนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)

หัวหน้างานจัดการประชุม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
ได้ขอ ข้าราชการกองบริหาร
การติดตามและประเมินผล มีชื่อทบทวน

(นางพัชรี ศำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
31 ส.ค. 63

(นางปราณี ปิ่นนิตย์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
31 ส.ค. 63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สิริโกตาภิชา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

- ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ เรื่อง

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑	เรื่อง พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๒	เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเสนอ ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเสนอ ๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามเสนอ ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเสนอ	๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีคณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว ๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีคณะผลิตกรรม- การเกษตร

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	<p>๕) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามเสนอ</p> <p>๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามเสนอ</p>	<p>๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ</p> <p>๓) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ</p> <p>๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ</p> <p>๓) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</p>
๓	<p>เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๓</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเสนอ</p>	<p>๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ</p> <p>๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์</p>
๔	<p>เรื่อง พิจารณาเพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๔</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเสนอ</p>	<p>๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ</p> <p>๓) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ</p>
๕	<p>เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา ๕</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุฑประจำตำแหน่ง ครุฑวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)</p>	<p>๑) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๒) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ</p> <p>๓) คณบดีคณะผลิตภัณฑ์การเกษตร</p>

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	
๖	เรื่อง พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามเสนอ	๑) รก.รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๒) ผอ.กองแผนงาน
๗	เรื่อง พิจารณาการขอต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน <u>ข้อเสนอแนะ</u> เมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการปรับการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นแบบถาวร โดยอาจจะขอเข้าพบเพื่อหารือกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และอธิบดีกรมป่าไม้ก่อนเบื้องต้น และนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา <u>มติที่ประชุม</u> ๑. เห็นชอบการขอต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน เนื้อที่ ๙๐๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๗๕ รวมระยะเวลา ๓๐ ปี โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิมที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม คือ “เพื่อขยายงานการเรียน การสอนงานวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สังคม โดยผ่านระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง” ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ	๑) อธิการบดี ๒) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.บัญญัติ มนเฑียรอาสน์)
๘	เรื่อง พิจารณาการเสนอโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</u> ๑. เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะต้องดูแลสังคมชนบท ถ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสนใจที่จะเปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์มีความพร้อมอีกทั้งมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียงสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ควรดำเนินการในส่วนของผู้ช่วยพยาบาลควบคู่ไปด้วย ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบของสภาพพยาบาล รวมไปถึงสถานที่ที่สามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานได้ มาช่วยดำเนินงานโครงการ ๓. ปัจจุบันวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (optometry) มีหลายมหาวิทยาลัยเปิดสอนและประสบความสำเร็จ เพราะเป็นวิชาที่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมาก เมื่อเรียน	๑) อธิการบดี ๒) ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ๓) รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	<p>จบไปแล้วมีงานทำ เพราะมีร้านแว่นตาตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศ</p> <p>๔. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะและเปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p>๒. แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการโครงการ</p> <p>๓. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา</p>	
๙	<p>เรื่อง รับทราบรายงานการสอบบัญชีหน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หน่วยงาน</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>รับทราบ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยรายงานการสอบบัญชีหน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไปด้วย</p>	<p>๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)</p> <p>๒) ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินฯ</p>
๑๐	<p>เรื่อง รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <p>ควรมีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูลการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน โดยจัดอันดับหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบทิศทางและมองเห็นภาพที่ชัดเจน</p>	- ผอ.กองตรวจสอบภายใน
๑๑	<p>เรื่อง รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <p>๑. ควรเพิ่มเติมแผนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยี 5G</p> <p>๒. Application ทุกอย่างมุ่งเน้นเป็น Web และ Mobile ควรมีการบูรณาการข้อมูล ๓ ส่วน โดยใช้ Platform กลางในการเชื่อมต่อกัน</p> <p>๓. การเป็น Smart University หรือ Smart Classroom จะต้องมีการสำรวจความพร้อมของแต่ละคณะด้วย ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบที่ใช้ในการเรียนการสอนดี แต่ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยควรจะต้องพิจารณาสับสนุนอุปกรณ์หรือมีแนวทางช่วยเหลือให้กับนักศึกษา</p> <p>๔. ควรมีการประมวลผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์</p>	<p>๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)</p> <p>๒) ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล</p>

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑๒	<p>เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง การสรรหาหัวหน้าส่วนงานจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร และข้อมูลจากการวิเคราะห์การสรรหาอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย</p> <p><u>ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม</u></p> <p>๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ใช้ในการสรรหาคณบดีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครบวาระของคณบดีที่ได้รับการสรรหาตามข้อบังคับนี้ และคณบดีที่ได้รับการสรรหาตามข้อบังคับนี้ยังไม่ได้มีการประเมินว่าสรรหาวิธีการนี้เป็นอย่างไร จึงอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบวิธีการสรรหาระหว่างข้อบังคับเดิมและข้อบังคับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงข้อบังคับ</p> <p>๒. ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน ควรจะพิจารณาวิธีการสรรหาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละคณะ</p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหาข้อมูลวิธีการสรรหาคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ มาเปรียบเทียบแล้วรายงานให้สภาฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>๑) รก.รองอธิการบดี (อ.ชัช พชรธรรมกุล)</p> <p>๒) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย</p>
๑๓	<p>เรื่อง ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u></p> <p>๑. มหาวิทยาลัยจะปรับทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเป็นการผลิตปวช. และ ปวส. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ดังนั้น แผนหลักสูตรการเรียนการสอนควรจะต้องพิจารณาทบทวนให้มีความชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรู้</p> <p>๒. เมื่อได้ดำเนินการทำหลักสูตร ปวช. ปวส. แล้ว ควรพิจารณาเรื่อง Open University มหาวิทยาลัยเปิดแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่ใช่เกรด A B C D เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง</p>	<p>๑) อธิการบดี</p> <p>๒) รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)</p> <p>๓) คณบดีทุกคณะ</p> <p>๔) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ</p>